



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการสานสัมพันธ์ 3 ฝ่าย

จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้แทนสหกรณ์หารือแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า ขณะนี้ได้มีการเร่งสร้างความเข้าใจผู้บริหารทุกระดับ เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของประเทศ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมารวมๆ ได้มีการปรับโครงสร้างในส่วนภูมิภาค คือ การตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ประจำทุกอำเภอ จากเดิมที่ถูกตัดอัตรากำลังสหกรณ์อำเภอออกไป ทำให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ มีปัญหา มาก เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ห่างไกลกับสหกรณ์มากเกินไป ทำให้การควบคุม การดูแล การแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินของธุรกิจสหกรณ์ประสบปัญหา ไม่เข้าใจกัน เกิด การฟ้องร้อง การล้มละลาย มีหนี้สินต่างๆ มากมาย เพราะระบบการบริหารจัดการมีปัญหา มาก จึงมีนโยบายให้มีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงไปทำงานในระดับ อำเภอ เพื่อไปทำงานร่วมกับสหกรณ์ แต่เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องอัตรากำลัง จึงได้รวม 3-4 อำเภอมาอยู่ในความรับผิดชอบของหนึ่งกลุ่ม และแบ่งอัตรากำลังลงไปให้บริการ ไปทำงานในพื้นที่เพื่อใกล้ชิดสหกรณ์มากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อ มีการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในระดับอำเภอ แล้ว สิ่งตามมา คือ การจัดระบบงานในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้ นักวิชาการสหกรณ์ ที่อยู่ตามกลุ่มต่างๆ ลงพื้นที่ และกำหนด เป้าหมายในการส่งเสริมงานสหกรณ์ โดยวางแผนการส่งเสริมสหกรณ์ประจำแต่ละ สัปดาห์ รวมถึงการอบรมให้ ความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากธุรกิจสหกรณ์มีการปรับตัวไปไกลและรวดเร็วมาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ควรวางแผนการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ให้ชัดเจน และเมื่อไป ตรวจเยี่ยมแล้ว พบปัญหาที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไข ก็ควรมีการวิเคราะห์สหกรณ์นั้นๆ ว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์ ก รทำธุรกิจสหกรณ์ หรือการดำเนินกิจการ สหกรณ์อะไรบ้างเป็นปัญหา ซึ่งทุกครั้งก่อนลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้การ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ สามารถไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ อย่างตรงเป้าหมาย ไม่ใช่ แค่เป็นการไปตรวจเยี่ยม ทักทายแล้วจบ คาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีการประเมิน เกี่ยวกับการปรับระบบการทำงาน ในเรื่องดังกล่าว อีกครั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวคิดในการ จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ 3 ฝ่าย คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาน คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ จะต้องมีการสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในแนวทางการทำงานร่วมกัน และได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสหกรณ์ร่วมกัน เพราะไม่ ยอยากให้สมาชิกสหกรณ์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ มองเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ว่าเป็น ผู้ที่เข้าไป จับผิด สหกรณ์ เพราะจะทำให้ เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน ฉะนั้น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ โดยจัดให้มีเวทีสัมมนาพูดคุยกันทั้ง 3 ฝ่ายในระดับจังหวัด อย่างน้อย ปีละครั้ง เพื่อที่จะ สานสัมพันธ์ระหว่างกัน ก่อนที่จะมีการจัดทำแผนเยี่ยมเยียนสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

